

# BÀN VỀ VĂN HOÁ QUẢN LÝ

HÀ QUANG THANH\*

**V**ăn hoá quản lý (VHQL) là sự kết tinh của tinh hoa truyền thống bản sắc văn hoá dân tộc, những nhân tố tiến bộ của thời đại và nền văn minh nhân loại nhằm phát huy vai trò to lớn trong tác động tích cực tới xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, một khi nó được xây dựng và hoàn thiện đảm bảo những yêu cầu nhất định về xây dựng và thực hiện đạo đức cách mạng và văn hoá công sở, kiến tạo và phát huy vai trò của triết lý kinh doanh mới. Đó là một quá trình lâu dài và khó khăn, phải vượt qua được những tàn dư nặng nề của quá khứ, những tác động xấu của cơ chế thị trường hiện đại.

VHQL bao gồm những mặt vật chất và tinh thần trong đời sống, hoạt động, hành vi của tổ chức đối với các chủ thể của môi trường xung quanh và với chính những thành viên của mình, nó cần phải hài hoà và tổng hợp với các nhân tố có "tính văn hoá" cao, góp phần tích cực vào phát triển xã hội, phát triển con người.

## 1. Văn hoá tổ chức.

Văn hoá tổ chức (VHTC) là các định hướng giá trị, các chuẩn mực đạo đức, các quan niệm về vị trí và vai trò của tổ chức trong xã hội mà các thành viên của tổ chức tán thành; tổ hợp các thủ thuật và các quy tắc giải quyết vấn đề thích nghi ở bên ngoài và thống nhất ở bên trong của các thành viên tổ chức.

Về phương diện nội dung, VHTC bao gồm những mục đích của con người, cơ cấu quyền lực trong tổ chức, văn hoá lao động, lối sống của các thành viên tổ chức, thái độ làm việc của họ, các truyền thống, các giá trị,... Tùy theo mỗi tổ chức cụ thể mà các nội dung đó có thể được biểu hiện

khác nhau và một số trong những nội dung đó có thể có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động của tổ chức, mà theo đó, người ta có thể phân biệt được loại hình VHTC này với loại hình VHTC khác, cũng như biểu hiện của chúng trong mỗi môi trường tổ chức cụ thể.

Xét từ góc độ phát triển tổ chức, phương pháp phát triển tổ chức là một trong các phương pháp hình thành VHTC với nhiệm vụ là hoàn thiện sự hiểu biết lẫn nhau giữa các chi nhánh và các thành viên riêng biệt của tổ chức, hợp lý hoá cơ cấu, các quy tắc và chuẩn mực hoạt động của tổ chức. Sự phát triển như vậy đạt được nhờ cải biến định hướng giá trị của các thành viên tổ chức nhằm vào tính cởi mở, tính cố kết và tinh thần hợp tác. Tóm lại, VHTC được quan niệm là hệ thống những giá trị, niềm tin, sự mong đợi của các thành viên trong tổ chức, tác động qua lại với các cơ cấu chính thức và tạo nên những chuẩn mực hành động như những giả thiết không bị chất vấn về truyền thống và cách thức làm việc của tổ chức mà mọi người trong đó đều tuân theo khi làm việc.

## 2. Văn hoá quản lý.

Có thể nói, quản lý là một lĩnh vực của hoạt động xã hội không thể chỉ được nhìn nhận từ những góc độ của khoa học quản lý, của phát triển kinh tế - xã hội thuần túy, v.v. mà cần phải được nhìn nhận cả từ góc độ văn hóa. Cuộc đấu tranh văn hoá bao giờ cũng gắn liền với các cuộc đấu tranh khác, trước hết là cuộc đấu tranh kinh tế và chính trị, nhưng tất cả đều thống nhất vào một mục tiêu: vì con người, tất cả cho con người. Quan hệ kinh tế và văn hoá là quan

\* Học viện Hành chính.

hệ biện chứng, không thể nói cái nào quyết định cái nào. Kinh tế và văn hoá là hai nội dung cốt lõi của sự sinh tồn và phát triển của một dân tộc, một quốc gia. Sản xuất hàng hoá và cơ chế thị trường là quy luật của kinh tế, tác động trực tiếp và gián tiếp đến toàn bộ hoạt động của xã hội. Văn hoá không đứng ngoài tác động đó. Nhưng văn hoá có đặc điểm và quy luật đặc thù của nó. Không thể loại trừ hoạt động kinh tế trong văn hoá, cũng không thể loại trừ hoạt động văn hoá trong kinh tế. Sự tác động qua lại và đồng thời là đúng với quy luật khách quan. Để cho quy luật phát triển kinh tế chi phối một cách tùy tiện, thực dụng đối với một số hoạt động văn hoá, văn nghệ như vừa qua ở nước ta là làm hại cho cả kinh tế và văn hoá. Văn hoá mất tính chủ động, kinh tế cũng mất một động lực (động lực văn hoá) cho sự phát triển của bản thân kinh tế. Làm mất đi sự hài hoà đó, xã hội sẽ bị đảo lộn, và tất yếu sự ổn định chính trị bị phá vỡ. Ở nước ta, sự hài hoà đó đạt được tùy thuộc chủ yếu ở sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước phù hợp với những quy luật phát triển kinh tế và văn hoá ở trong nước, có tính đến những biến động của thế giới trên các mặt kinh tế, văn hoá, chính trị. Chính vì vậy, có thể nói tới khái niệm “văn hoá chính trị”.

Như vậy, nếu “văn hoá tổ chức” chủ yếu bao gồm những giá trị nội bộ tổ chức, thì “văn hoá quản lý” có tính chất bao trùm hơn, phổ quát hơn với những nội dung liên quan đến các giá trị, chuẩn mực vượt ra ngoài phạm vi tổ chức, song lại có những tác động lớn lao đến tổ chức. Các tác giả của “Từ điển quản lý xã hội” (NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2002) đưa ra khái niệm “Văn hoá quản lý chuẩn tắc” được hiểu là “tổng thể các chuẩn mực, các giá trị, các nguyên tắc của hoạt động quản lý. Văn hoá quản lý chuẩn tắc có thể có ảnh hưởng đến các chuẩn mực không chính thức, các truyền thống, đến việc thông qua quyết định trong quá trình quản lý. Tổng thể các loại chuẩn mực và giá trị nêu trên quy định nội dung của quản lý chuẩn tắc, quản lý được phân chia thành ba cấp độ. Cấp độ thứ nhất - quản lý linh hoạt, quản lý

tuân theo các vấn đề có thể quản lý “như thế nào” và “bằng cái gì”. Cấp độ thứ hai - quản lý có chiến lược, tuân thủ theo chuẩn tắc “cái gì” và “khi nào”. Cấp độ thứ ba - quản lý chuẩn tắc theo nghĩa đen, tuân thủ vấn đề “vì sao” và “để làm gì””.

VHTC có tác động trực tiếp và mạnh mẽ đến nhận thức và phản ứng của tổ chức. Người ta cũng nhận thấy rằng con người tiếp nhận hành vi của người khác thông qua màng lọc của những suy đoán mang tính văn hoá của chính bản thân mình và sẽ hành động tương ứng với những suy đoán đó. Đặc biệt, trong giao tiếp quản lý (kể cả giao tiếp nói chung) giữa các nền văn hoá khác nhau rất dễ dẫn đến hiểu nhầm, bất đồng và xung đột; nhất là khi người ta theo thuyết lấy dân tộc mình làm trung tâm hay thuyết lấy xã hội làm trung tâm, hoặc đơn thuần là nghĩ người khác theo bản thân và đánh giá người khác theo nền văn hoá riêng của mình.

### 3. Một số phương hướng xây dựng văn hoá quản lý mới.

#### *a. Xây dựng đạo đức cách mạng, chống tàn dư của đạo đức cổ hủ.*

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng nền VHQL mới trước hết phải nói tới việc xây dựng đạo đức cách mạng, chống những ảnh hưởng của đạo đức phong kiến trong cán bộ, công chức (CB,CC) lãnh đạo của Việt Nam hiện nay.

Xây dựng VHQL chính là xây dựng một nền nếp làm việc khoa học, có kỉ cương, dân chủ. Nó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, quản lý cũng như toàn bộ thành viên của cơ quan phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động chung của cơ quan mình. Muốn như thế, cán bộ phải tôn trọng kỉ luật cơ quan, phải chú ý đến danh dự của cơ quan trong cư xử với mọi người, đoàn kết và hợp tác trên những nguyên tắc chung, chống lại bệnh quan liêu, hách dịch, cơ hội. Như thế, niềm tin của CB,CC với cơ quan sẽ được củng cố, phát triển cùng với quá trình xây dựng cơ quan, công sở. Nói cách khác, người CB,CC cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng.

Những tư tưởng và nội dung của đạo đức mới đòi hỏi mỗi CB,CC phải luôn luôn cố gắng phấn đấu đấu tranh với bản thân mình, tiến tới giác ngộ và tự giác thực hiện những yêu cầu của đạo đức cách mạng. CB,CC phải luôn tích cực đấu tranh với những hiện tượng quan liêu, mệnh lệnh, công thân, kiêu ngạo, coi thường quần chúng, mất dân chủ, không bình đẳng; đồng thời, phải đấu tranh khắc phục tệ nạn tham ô, lãng phí, quan hệ bất chính, hối lộ, cửa quyền, đố kỵ, kèn cựa, địa vị, mất đoàn kết. Có thể thấy, nền kinh tế thị trường luôn tiềm ẩn trong mình những yếu tố, những điều kiện thuận lợi cho nảy sinh tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, nó cũng tạo ra những mặt trái, mặt tiêu cực đến lối sống, quan niệm và hành vi đạo đức trong đời sống xã hội trái ngược với quan niệm đạo đức mới. Chính vì vậy, quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN không chỉ nhằm thực hiện những chính sách kinh tế - xã hội theo định hướng XHCN, mà còn phải thực hiện tố công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng trong toàn thể xã hội nói chung, và trong CB,CC nói riêng.

Biểu hiện rõ nét của VHQL mới còn được thể hiện trong việc thể chế hoá các quy định về đạo đức công vụ. Nhưng đặc trưng văn hoá đòi hỏi các quy chế, quy định qua một thời gian áp dụng lâu dài tại công sở phải tạo nên những thói quen về nền nếp làm việc có tính chuẩn mực mà mọi người đều tự giác thực hiện. Vì sự lớn mạnh của cơ quan mình, theo truyền thống văn hoá công sở, các quy chế, điều lệ sẽ được các thành viên trong công sở thực hiện mà không cần có một sự áp đặt thường xuyên nào. Chính tính tự giác đó làm cho một công sở này vượt trội hơn một công sở khác, cho dù đôi khi chúng có thể cùng hoạt động trong một lĩnh vực và có một môi trường như nhau.

#### *b. Xây dựng văn hoá công sở hiện đại.*

Văn hoá công sở (VHCS) là một bộ phận không thể thiếu của VHQL. Việc xây dựng VHCS phải xuất phát từ vai trò của chính công sở trong đời sống xã hội và

trong hoạt động của bộ máy quản lý mà nó là bộ phận cấu thành. Điều đó liên quan đến các mối quan hệ giữa CB,CC, các chuẩn mực xử sự, nghi thức giao tiếp hành chính, phong cách và phương pháp lãnh đạo, các biện pháp tạo giá trị tin tưởng trong điều hành, quản lý, phương pháp giải quyết các xung đột, bất đồng, v.v.

VHCS có thể được biểu hiện thông qua các hành vi điều hành và hoạt động của công sở như sau:

- Tinh thần tự quản, tính tự giác của CB,CC làm việc tại công sở cao hay thấp; thái độ, trách nhiệm trước công việc và các cơ hội mà mọi người có được để vươn lên thể hiện môi trường văn hoá cao trong công sở và ngược lại.

- Mức độ áp dụng các quy chế để điều hành, kiểm tra công việc.

- Thái độ chỉ huy dân chủ hay độc đoán.

- CB,CC của từng cơ quan và các đơn vị của cơ quan có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tin cậy lẫn nhau như thế nào. Mức độ của bầu không khí cởi mở trong công sở.

- Các chuẩn mực được đề ra thích đáng và mức độ hoàn thành công việc theo chuẩn mực cao hay thấp. Một công sở làm việc không có chuẩn mực thống nhất là sự biểu hiện của VHCS kém.

- Các xung đột nội bộ được giải quyết thoả đáng hay không.

Các biểu hiện hành vi của VHCS rất đa dạng và phong phú. Chúng đòi hỏi phải xem xét tỉ mỉ mới có thể đánh giá được hết mức độ ảnh hưởng của chúng tới năng suất lao động quản lý, tới hiệu quả hoạt động của công sở nói chung.

#### *c. Hình thành và phát huy vai trò của triết lý kinh doanh trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.*

Để hình thành và phát huy vai trò của triết lý kinh doanh trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần có những điều kiện và yếu tố môi trường kinh tế - xã hội và văn hoá sau đây:

- Đổi mới tư duy kinh tế: khôi phục, hợp (Xem tiếp trang 67).

hợp theo ngành nghề, trình độ đào tạo (trình độ cao, cán bộ quản lý, doanh nhân và công nhân...). Quan tâm đầu tư phát triển các trường đại học trong vùng trở thành cơ sở đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học, cơ sở dạy nghề hướng vào phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực miền Trung với cơ chế nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng tham gia. Tiến hành đánh giá lại năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ làm công tác đầu tư để xác định rõ những điểm yếu, mặt yếu cần khắc phục. Xây dựng lực lượng cán bộ chủ chốt và đầu đàn về đầu tư như cán bộ đầu đàn về thiết kế, thi công, kinh tế đầu tư.

Có chính sách hấp dẫn, thu hút và sử dụng nhân tài để họ yên tâm ở lại địa

phương làm việc và cống hiến, khắc phục tình trạng nhân tài ở các tỉnh trong vùng có xu hướng chuyển tới làm việc ở TP. Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội...

- Mạnh dạn thu hút các nhà quản lý nước ngoài có năng lực, trình độ cao vào làm việc ở các tỉnh trong vùng nhằm tạo ra lực lượng tri thức cao để thúc đẩy nền kinh tế vùng phát triển.

- Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong bộ máy quản lý hành chính. Đồng thời, cần tiến hành rà soát, đánh giá lại môi trường pháp lý trong đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thống nhất, bình đẳng và thông thoáng □

\* \* \* \* \*

## BÀN VỀ VĂN HOÁ...

*(Tiếp theo trang 25)*

pháp hoá và phát triển khu vực kinh tế tư nhân, cá thể và thu hút các các doanh nghiệp nước ngoài nhằm từng bước kiến tạo nền kinh tế thị trường nhiều thành phần và mở rộng quan hệ quốc tế; giải phóng sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

- Tạo ra môi trường cạnh tranh công bằng: sự bình đẳng về pháp lý và chính sách nhà nước đối với tất cả các doanh nghiệp; cơ chế pháp luật nghiêm minh và thông thoáng tạo môi trường thuận lợi cho lối kinh doanh có văn hoá phát triển; đồng thời, ngăn chặn những kiểu làm ăn phi văn hoá, theo các triết lý tiêu cực; buộc các chủ thể kinh doanh không chỉ tôn trọng pháp luật mà còn phải đầu tư làm ăn lâu dài, phát huy các yếu tố văn hoá trong kinh doanh.

- Xây dựng, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong kinh doanh: văn hoá phải được hình thành có định hướng, sự quản lý của Nhà nước nhằm phát động tinh thần

kinh doanh trong nhân dân với khí thế quyết tâm làm giàu, tạo ra môi trường kinh doanh khuyến khích được mọi người dân thi đua làm giàu và đóng góp cho xã hội, hăng hái đầu tư làm ăn lâu dài và tin tưởng vào sự quản lý, trợ giúp của Nhà nước; Nhà nước cần đầu tư và tổ chức nghiên cứu sâu rộng về văn hoá dân tộc, vận dụng các giá trị và bản sắc văn hoá Việt Nam vào hoạt động kinh doanh; truyền bá các triết lý cao cả "làm giàu hợp đạo lý", kinh doanh để phục vụ Tổ quốc" tới toàn thể nhân dân; nêu gương, tôn vinh những nhà doanh nghiệp có đức tài và đóng góp lớn cho cộng đồng và xã hội. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế: cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế phải là những người có đủ đức - tài và coi trọng các nhân tố văn hoá trong kinh doanh, phải trở thành tấm gương tích cực đối với các hành vi và kiểu hoạt động kinh doanh; tiến hành triệt để công tác cải cách hành chính, gắn trách nhiệm và quyền lợi cá nhân của CB,CC với kết quả và hiệu quả công việc □